



การพัฒนาความสามารถการจัดทำแผนธุรกิจของเกษตรกรรุ่นใหม่
ในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. พลสรายุ สราญรัมย์ และคณะ
สาขาวิชาเกษตรศาสตร์และสหกรณ์

การวิจัยครั้งนี้เป็นวิจัยเชิงปฏิบัติการ มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) พัฒนาความสามารถในการจัดทำแผนธุรกิจของเกษตรกรรุ่นใหม่ 2) ประเมินผลการพัฒนาความสามารถในการจัดทำแผนธุรกิจ และ 3) ประเมินความเหมาะสม ความเป็นประโยชน์ และความพึงพอใจในการพัฒนาความสามารถในการจัดทำแผนธุรกิจ

ประชากร คือ เกษตรกรรุ่นใหม่ที่เกิดขึ้นทะเบียนกับกรมส่งเสริมการเกษตรในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน จำนวน 871 ราย กำหนดขนาดกลุ่มตัวอย่าง 50 คน เลือกกลุ่มตัวอย่างแบบเฉพาะเจาะจง เก็บรวบรวมข้อมูลโดยใช้แบบสัมภาษณ์ แบบสนทนากลุ่ม และการสัมภาษณ์ และวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติพรรณนา และ t-test

ผลการวิจัย

- 1) การรับสมัครและคัดเลือก พบว่า เกษตรกรรุ่นใหม่ มีอายุเฉลี่ย 33.48 ปี ส่วนใหญ่จบการศึกษาระดับปริญญาตรี มีประสบการณ์ในการประกอบอาชีพการเกษตรเฉลี่ย 4.17 ปี มีประสบการณ์ในการประกอบอาชีพการเกษตรเชิงธุรกิจ 2.09 ปี มีความต้องการพัฒนาความสามารถการจัดทำแผนธุรกิจในด้านเนื้อหา 6 ด้าน ได้แก่ ข้าว ท่องเที่ยวเชิงเกษตร ผักอินทรีย์ การแปรรูป การขยายพันธุ์พืช และปศุสัตว์ ด้านวิธีการ ได้แก่ การจัดอบรม การเรียนรู้จากพี่เลี้ยง การเรียนรู้ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ การเรียนรู้ด้วยตนเอง สื่อที่ใช้ ได้แก่ สื่อเอกสารในการอบรม คลิปวิดีโอ และสื่อบุคคล โดยต้องการกระบวนการในการพัฒนาความสามารถ 3 ขั้นตอน ได้แก่ การจุดประกายความคิดการดำเนินการเกษตรเชิงธุรกิจ การวิเคราะห์โมเดลธุรกิจ การจัดทำแผนธุรกิจ ตามลำดับ การพัฒนาความสามารถในการจัดทำแผนธุรกิจได้ดำเนินการตาม 3 ขั้นตอนที่กำหนดไว้
- 2) ประเมินผลการพัฒนาความสามารถในการจัดทำแผนธุรกิจด้านความรู้ ทักษะ และ การปฏิบัติ พบว่า มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ทุกประเด็น
- 3) การประเมินความเหมาะสม ความเป็นประโยชน์ และ ความพึงพอใจในการพัฒนาความสามารถ ด้านเนื้อหา ด้านวิธีการพัฒนา และด้านสื่อที่ใช้ในการพัฒนาการจัดทำแผนธุรกิจในภาพรวม พบว่าอยู่ในระดับมาก



ข่าวประชาสัมพันธ์


สถาบันวิจัยและพัฒนา ขอความอนุเคราะห์คณาจารย์และนักวิจัยของมหาวิทยาลัย ที่มีผลงานวิจัย ตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารวิชาการ หรือนำเสนอในการประชุมวิชาการต่างๆ ส่งข้อมูลพร้อมหลักฐาน ไปยัง ฝ่ายพัฒนาและเผยแพร่งานวิจัย สถาบันวิจัยและพัฒนา เพื่อรวบรวมเข้าระบบ และส่งศูนย์ประสานงานการ ประกันคุณภาพการศึกษาต่อไป สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ฝ่ายพัฒนาและเผยแพร่งานวิจัย สถาบันวิจัยและพัฒนา โทร. 0 2504 7589




ข่าวประชาสัมพันธ์

สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) อยู่ระหว่างประกาศขยายเวลารับสมัครนักวิจัยไทย
เข้ารับทุนแลกเปลี่ยนนักวิจัยตามโครงการความร่วมมือทางวิชาการ
ด้านสังคมศาสตร์ระหว่างไทย - อินเดีย ประจำปี 2563
ผู้สนใจสามารถดาวน์โหลดเอกสารการสมัครขอรับทุนได้ที่
<https://www.nrct.go.th> โดยเลือกหัวข้อ “ข่าวทุนวิจัย”
และยื่นเอกสารด้วยตนเองหรือทางไปรษณีย์ก็ได้
ฝ่ายส่งเสริมการวิจัยกับต่างประเทศ กองการต่างประเทศ สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ
ภายในวันที่ 30 ตุลาคม 2563
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ โทร. 0 2561 2445 ต่อ 203



 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ขอเชิญเข้าร่วมการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง **การเขียนบทความวิชาการ/วิจัยเพื่อตีพิมพ์ในวารสารระดับนานาชาติ ครั้งที่ 9 ประจำปี 2563** ระหว่างวันที่ 26 - 27 พฤศจิกายน 2563 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความเข้าใจในเรื่องความสำคัญ และกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการเผยแพร่บทความวิชาการ/วิจัยในวารสารระดับนานาชาติ พัฒนาศักยภาพและสร้างประสบการณ์ รวมถึงเป็นการประชาสัมพันธ์เครือข่ายส่งเสริมการวิจัยทางมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดได้ที่ นายสุทัศน์ แจ้โพธิ์ อีเมล : polsci.association.kasetsart@gmail.com หรือ โทร. 08 0567 2894

 มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น ขอเชิญเข้าร่วม**ประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ครั้งที่ 17 ภายใต้แนวคิด “งานวิจัย เพื่อการสร้างเสริมพลังสังคมสู่เศรษฐกิจไทยด้วยวิถีชีวิตใหม่ (New Normal)”** ระหว่างวันที่ 28 - 29 พฤศจิกายน 2563 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่ผลงานวิจัยและเป็นเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์และพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือด้านการวิจัย แก่นักวิชาการ นักวิจัย คณาจารย์ นิสิตและบุคคลทั่วไป ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดได้ที่ <http://www.western.ac.th/westernnew/wtu-research> หรือ โทร. 0 2563 5252 ต่อ 5017 หรือ 5018

ข่าววิจัยนอกรั้ว



สถาบันคลังสมองของชาติ ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 4 ด้านนวัตกรรม เพื่อการเรียนรู้และสิ่งประดิษฐ์ ประจำปี 2563 (The 4th National Conference on Innovation for Learning and Invention 2020 : ILI 2020) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นเวทีทางวิชาการให้คณาจารย์ นักวิชาการ นิสิต และนักศึกษาในระดับอุดมศึกษาและในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาได้มีโอกาสเผยแพร่ผลงานวิจัยในชั้นเรียนและสิ่งประดิษฐ์ ผู้สนใจสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ <http://ili.rmutt.ac.th> หรือ โทร. 0 2549 4753

การตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานวิจัย



สถาบันวิจัยและพัฒนา มสธ. ขอเชิญคณาจารย์และนักวิจัยส่งบทความวิจัยเพื่อตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารอิเล็กทรอนิกส์การเรียนรู้ทางไกลเชิงนวัตกรรม (e-JODIL) ซึ่งเป็นวารสารด้านสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ ที่ได้รับการรับรองคุณภาพให้อยู่ TCI 1 ผู้สนใจสามารถส่งบทความได้ที่เว็บไซต์ <https://so01.tci-thaijo.org/index.php/e-jodil/index> หรือ ประสานงานคุณสุรเดช อธิคม โทร. 7589



สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ขอเชิญส่งบทความเพื่อตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารพัฒนบริหารศาสตร์ (NIDA Development Journal) และ NIDA CASE Research Journal โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นสื่อกลางในการเผยแพร่บทความวิจัย บทความวิชาการ บทความกรณีศึกษา โดยรับเฉพาะบทความภาษาอังกฤษ ผู้สนใจสามารถศึกษารายละเอียดและส่งบทความได้ที่เว็บไซต์วารสารพัฒนบริหารศาสตร์ NIDA Development Journal (<https://so04.tci-thaijo.org/index.php/NDj/index>) และ NIDA Case research Journal (<https://so04.tci-thaijo.org/index.php/NCRJ/index>) หรือ ประสานงานนางสาวณิชชา อ่วมแจ้ง อีเมล : journal@nida.ac.th หรือ โทร. 0 2727 3022



มหาวิทยาลัยรังสิต ขอเชิญส่งบทความเพื่อตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสาร Rangsit Journal of Social Scinces and Humanities (RJSH) ซึ่งอยู่ในฐาน TCI กลุ่มที่ 2 ในสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โดยมีกำหนดการออกวารสารจำนวน 2 เล่ม/ปี (เดือนมกราคม-มิถุนายน) โดยผู้สนใจสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ <http://rjsh.ac.th> หรือ โทร. 0 2731 5690



แนะนำการให้บริการของสถาบันวิจัยและพัฒนา โปรดแจ้งผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา โทร. 0 2504 7581